

TRADING CONCEPT ตอน เมื่อกำไร ทำร้ายฉัน

สวัสดีครับท่านนักลงทุน เครียดกับเรื่องหนัก ที่มีตัวเลขเยอะๆ อย่างการเลือก **DW** มาหลายฉบับ หวังว่าจะยังไม่เครียดจนเกินไปนะครับ ฉบับนี้ จารย์ดีเลยขอสลับเอาเนื้อหาเบาแบบไร้ตัวเลขมาคุยกันแบบสบายๆ ชิวๆ เป็นการพักผ่อนไปในตัว และตบท้ายกับคอลัมน์รอบรู้ลงทุน ที่จะพาท่านนักลงทุนไปเสพสุขด้วยกันครับ



การลงทุนที่กำไร vs การลงทุนที่ขาดทุน

แน่นอนว่า นักลงทุนทุกคนที่เข้ามาในตลาดหุ้นนั้น ทุกคนต้องการกำไรครับ ดังนั้น ถ้าให้เลือกการลงทุนที่กำไร กับการลงทุนที่ขาดทุน เชื่อว่าร้อยทั้งร้อยต้องชอบการลงทุนที่กำไร

แต่เชื่อไหมครับว่า **การลงทุนที่กำไรไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไป**นะครับ ช้าร้ายบางครั้งอาจย้อนกลับมาทำร้ายเราด้วย

ลองนึกภาพนักลงทุนหน้าใหม่ เพิ่งเปิดบัญชีมาสดๆ แล้วซื้อหุ้นตัวแรกตามคำบอกเล่าของเพื่อน จากนั้นหุ้นทะยานขึ้นไปทำนิวไฮที่ จนขายสร้างกำไรไปได้ไม่น้อย ต่อมาเพื่อนคนดังกล่าว ก็มีหุ้นดีตมาฝากอีก ท่านคิดว่านักลงทุนที่กำลังจะเริ่มเป็นนักเก็งกำไรจะทำอย่างไรครับ จะซื้อหุ้นตามที่เพื่อนแนะนำต่ออีกสักตัวไหม

เชื่อจารย์ดีครับว่า คงต้องขอลองตามอีกสักที และถ้ามีกำไรอีก คราวนี้ยิ่งมั่นใจครับ ครั้งที่สามจะยิ่งซื้อมากกว่า 2 ครั้งแรกเสียอีก

กลับกัน ถ้าเพื่อนอีกคนเคยแนะนำหุ้น 2 ตัว แล้วราคาต้นอยู่นิ่งไม่ไปไหน ครั้งที่สามมาแนะนำอีก นักลงทุนหน้าใหม่คนนั้นจะซื้อตามหรือไม่

จารย์ดีเดาว่า อ่านถึงตรงนี้แล้ว ท่านผู้อ่านคงจะได้ครับว่า นักลงทุนหน้าใหม่คนนั้นจะเลือกเชื่อใคร ซึ่งนั่นเป็นผลจากการเรียนรู้ตามธรรมชาติของมนุษย์ ที่บางครั้งไม่สมบูรณ์เท่าไรครับ

บางทีเพื่อนคนแรก อาจเลือกหุ้นจากการฟังต่อมาก็ดี หรือ เพื่อนคนที่สอง อาจวิเคราะห์บริษัทแบบเจาะลึก อ่านงบอย่างทะลุปรุโปร่ง และมองอนาคตของบริษัทได้อย่างชัดเจน (เพียงแค่ว่า

คาอาจยังไม่สะท้อนในระยะสั้นเท่านั้น)

อีกตัวอย่าง นักลงทุน 2 คน มองหุ้นตัวเดียวกันไปในทิศทางเดียวกัน มีเงินเริ่มต้นเท่ากัน คนหนึ่งซื้อหุ้นด้วยเงินเพียงหนึ่งในสี่ของที่มี อีกคนใช้เงินทั้งหมด เข้าไปซื้อ **DW** ที่มีอัตราผลตอบแทนเท่า ปราบกว่า หุ้นตัวนั้นราคาปรับขึ้นไปจริงดังคาด คนที่สองสร้างกำไร ได้มากกว่าคนแรกหลายเท่าตัว ท่านผู้อ่านคิดว่า การลงทุนแบบนี้การลงทุนคนที่สองถูกหรือไม่

ดังนั้นการดูแลผลของการลงทุน โดยเฉพาะในระยะเวลานั้น อาจทำให้เราเลือกวิธีที่ผิดก็เป็นได้

การลงทุนที่ชนะ vs การลงทุนที่แพ้

สิ่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญว่าการลงทุนที่กำไรหรือขาดทุน เสียอีกครับ

การลงทุนที่ชนะ คือการลงทุนที่สุดท้ายสามารถพานักลงทุนยืนอยู่ในตลาดได้ในระยะยาว ส่วนการลงทุนที่แพ้ ตามชื่อครับ ตอนจบคงหลีกเลี่ยงการต้องเดินออกจากตลาดไปไม่พ้น

โชคร้ายคือ การลงทุนที่ชนะ ไม่ได้สร้างกำไรทุกครั้ง และไม่ใช่การลงทุนที่สร้างกำไรในแต่ละครั้งให้มากที่สุด ส่วนการลงทุนที่แพ้ ก็มักไม่ได้ทำให้แพ้ หรือเสียหายตั้งแต่ต้น บางครั้ง ยังสร้างกำไรที่หอมหวานในระยะเวลานั้น ให้กับนักลงทุนจนติดอกติดใจ ก่อนที่จะ...แสดงความโหดร้ายในภายหลัง

	การลงทุนที่กำไร	การลงทุนที่ขาดทุน
การลงทุนที่ชนะ	1	2
การลงทุนที่แพ้	3	4

จากรูป หากนักลงทุนโชคดี เจอช่อง 1 หรือ 4 ก็จะได้แนวทางที่ถูกต้องตั้งแต่ต้น

แต่หากไปเจอช่อง 2 บ่อยๆ ก็อาจเสียโอกาส คือเข้าใจผิดแล้วละทิ้งแนวทางของผู้ชนะไปเสียก่อน

แต่ที่น่ากลัวที่สุดคือช่อง 3 (เพราะไม่ใช่แค่เสียโอกาสแบบช่อง 2 แต่จะต้องเสียเงิน) เพราะ กำไรจะทำให้หลงใหลไปว่า วิธีที่ใช้อยู่เป็นการลงทุนที่ดี และเมื่อนักลงทุนไปยึดติดกับการลงทุนที่แพ้ไปเสียแล้ว สุดท้ายย่อมหนีบทผู้แพ้ไปไม่พ้นแน่นอน ครับ จารย์ดีหวังว่าวิธีการลงทุนที่ท่านใช้อยู่เป็นวิธีของผู้ชนะนะ ครับ...จารย์ดี



รอบรั้ว ลงทุน ตอน เสพสุข

ฟังเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยกันมาหลายเดือน เชื่อว่าคนไทยคงมีความสุขกันถ้วนหน้า โดยเฉพาะท่านนักลงทุน ในตลาดหุ้น เพราะตั้งแต่ต้นปีนี้ ดัชนีเดิมนั้น ปรับขึ้นทุกเดือน ทำเอานักลงทุน หลายๆ ท่านนับเงินกันแทบไม่ทันทีเดียว

คืนความสุขให้ประเทศไทย

วันนี้จารย์ดีจะเอาเทคนิคการเสพสุขมาฝากทุกท่านไม่เฉพาะแต่นักลงทุนครับ มาดูกันว่าทุกวันนี้ท่านเสพสุขแบบไหน

1. รอสสุข

การเสพแบบแรกเป็นการเสพแบบที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันครับ เข้าทำนองเป้าหมายมีไว้พุ่งชน **หวังให้ไกล ไปให้ถึง**

บางคนอยากเรียนหมอ บางคนอยากขับรถหรู บางคนอยากมีบ้าน บางคนอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง บางคนอยากมีเงินสัก 100 ล้าน เมื่อใดที่ไปถึง เมื่อนั้น ก็ได้เสพสุขกันครับ



คำคมเขียนหุ่น



โจดี พิคอตต์ (Jodi Picoult)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นภาระยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณใดๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำ ชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

โชคร้ายที่บางคน ไปไม่ถึงเป้าหมายได้แต่รอสสุข ไม่ได้เสพสุขเสียที

2. ละเลียดสุข

เหมือนการกินครับ กินทีละน้อยๆ ค่อยเสพ แบ่งเป้าหมายใหญ่ให้ย่อยๆ ลง แล้วทุกครั้งที่ตั้งเป้าหมายย่อย ก็ค่อยๆ ทอยยเสพสุขไป ได้ตลอดทางครับ แบบนี้ทุกคนมีโอกาสได้เสพสุข แม้แต่คนที่ไปไม่ถึงเป้าหมายใหญ่ที่ฝันไว้ก็ตาม

3. สำลั้สุข

แบบที่ 3 ถึงเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาครับ ทำได้รับรองแต่ละวันสำลั้แต่ความสุข คือแทนที่จะมุ่งเพิ่มความสามารถในการหาความสุขภายนอกให้มากขึ้น แต่ให้เปลี่ยนวิธี **แขวนความสุขไว้ให้ถูกที่แทน** แบบนี้ความสุขจะอยู่ในกำมือเราตลอดเวลาครับ

ยกตัวอย่าง เช่น เรื่องจราจรบนท้องถนน ถ้าเราแขวนความสุขไว้ว่าคนไทยควรขับรถดีมีวินัยจราจร แบบนี้ทุกวันที่อยู่บนท้องถนน มีโอกาสสูงที่จะเจอบรรดา 5 จอม และคงต้องหงุดหงิดแน่ครับ การแขวนความสุขไว้แบบนี้ เราจะไม่มีความสุขครับ ขับไปเส้นนั้นก็หงุดหงิด ขับไปแยกนั้นก็เครียด เพราะความสุขนั้นไม่มีวันเป็นจริง ปล่อยให้เป็นที่หน้าทีของคุณจราจรไปครับ ส่วนเราเองแค่แขวนความสุขไว้ว่าเราจะไม่เป็น 5 จอม เพียงเท่านั้น ทุกครั้งที่ขับชี่เราก็มีสสุข เรียกว่ายังขับยิ่งสุขครับ พอมองเห็นแนวคิดการเลือกแขวนความสุขแล้วใช่ไหมครับ ลองนำไปทำดูรับรองว่า ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างเป็นอย่างไร เราก็คงสามารถเสพสุขได้ทุกวันเชียวนะครับ...จารย์ดี



“มีเส้นทางสองสายมุ่งสู่ความสุข คือพัฒนาความเป็นจริง หรือ ลดความคาดหวังลง”

“There were two ways to be happy: improve your reality, or lower your expectations”